

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 6

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ผู้จัดการในการประเมินความเสี่ยง สั่งการ ประสานงาน บังคับบัญชา วางแผนการปฏิบัติงาน มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง และจัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่านำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ระดับ 5 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดทำเอกสารสัญญา มีความรู้เรื่องสัญญาและข้อกำหนดของกฎหมาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ระดับ 6 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
ผู้บริหารฝ่ายงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ภาครัฐและเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (1219)

### หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

0511	SEC-ADQJ-064A	ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง
0512	SEC-RDIC-065A	จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่านำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
0522	SEC-KUNN-067A	ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน
0611	SEC-DRJX-068A	จัดเตรียมอุปกรณ์และยานพาหนะสำหรับรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**